

Số: /SCT-QLNL

Hà Nam, ngày tháng 6 năm 2023

V/v trả lời ý kiến, kiến nghị của cử tri với kỳ họp thường lệ giữa năm 2023, HĐND tỉnh khóa XIX

Kính gửi: Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Nam

Thực hiện chỉ đạo của Ủy ban nhân dân tỉnh tại văn bản số 1152/UBND-TH ngày 16/6/2023 về việc trả lời ý kiến, kiến nghị của cử tri với kỳ họp thường lệ giữa năm 2023, HĐND tỉnh khóa XIX.

Đối với nội dung trên, Sở Công Thương đã chủ trì phối hợp với các đơn vị liên quan xem xét trả lời nội dung ý kiến, kiến nghị, kết quả trả lời xin trân trọng báo cáo UBND tỉnh như sau:

Cụ thể nội dung ý kiến, kiến nghị của cử tri như sau:

1. Nội dung 1: Cử tri xã Thanh Nghị, huyện Thanh Liêm đề nghị tỉnh có biện pháp quản lý, giám sát hoạt động khai thác, sử dụng vật liệu nổ của các Công ty khai thác, chế biến vật liệu xây dựng trên địa bàn khắc phục tình trạng gây rạn nứt nhà dân, ô nhiễm môi trường.

Trả lời:

1.1. Kết quả hoạt động giám sát việc sử dụng VLNCN tại các điểm mỏ theo ý kiến phản ánh của cử tri trên địa bàn xã Thanh Nghị:

- Hiện nay trên địa bàn xã Thanh Nghị, huyện Thanh Liêm có 07 điểm mỏ của 7 Công ty đang khai thác khoáng sản làm vật liệu xây dựng có sử dụng vật liệu nổ công nghiệp (gồm: Công ty CP đầu tư và phát triển Bắc Hà; Công ty TNHH khoáng sản Trang Huy; Công ty TNHH khai thác đá Bình Minh; Công ty cổ phần xi măng Hoàng Long; Công ty cổ phần xi măng Xuân Thành; Công ty CP xi măng Thành Thắng Group và Công ty CP đầu tư Thành Thắng Group).

- Về vị trí nổ mìn của các Công ty cụ thể như sau:

+ Công ty CP xi măng Thành Thắng Group và Công ty CP đầu tư Thành Thắng Group: vị trí nổ mìn cách xa khu dân cư và đến nay Sở Công Thương không nhận được ý kiến, kiến nghị của các cử tri về ảnh hưởng của nổ mìn tại khu vực này.

+ Công ty cổ phần xi măng Hoàng Long: khoảng cách từ vị trí nổ mìn gần nhất đến khu dân cư khoảng 850m. Từ tháng 01 năm 2020, Sở Công Thương đã yêu cầu doanh nghiệp giảm lượng thuốc nổ trong 1 lần nổ từ 577 kg xuống 308,7 kg và bắt buộc phải áp dụng phương pháp nổ mìn vi sai điện qua hàng. Giám sát quá trình thực hiện của doanh nghiệp, kết quả cho thấy doanh nghiệp đã nghiêm túc chấp hành, không có hiện tượng nổ mìn vượt khối lượng sai phương pháp.

+ Công ty Cổ phần xi măng Xuân Thành: vị trí nổ mìn gần nhất cách qua sông Đáy khoảng 900 mét đến thôn Nham Kênh. Từ tháng 11 năm 2019, Sở Công Thương đã yêu cầu doanh nghiệp giảm lượng thuốc nổ trong 1 lần nổ từ 5.650 kg xuống 2.520 kg và bắt buộc phải áp dụng phương pháp nổ mìn vi sai toàn phần qua từng lỗ khoan. Qua giám sát quá trình thực hiện của doanh nghiệp, kết quả cho thấy doanh nghiệp đã nghiêm túc chấp hành, không có hiện tượng nổ mìn vượt khối lượng, sai phương pháp.

+ Công ty cổ phần đầu tư và phát triển Bắc Hà: Vị trí khai thác cách xa khu dân cư thôn Thanh Bồng, xã Thanh Nghị. Qua quá trình giám sát việc sử dụng VLNCN cho thấy không ảnh hưởng đến hộ dân tại thôn Thanh Bồng.

+ Công ty TNHH khai thác khoáng sản Trang Huy: Vị trí khai thác cách xa khu dân cư thôn Thanh Bồng, xã Thanh Nghị (*cách mỏ của Công ty TNHH khai thác đá Bình Minh mới đến 02 hộ dân thôn Thanh Bồng*).

+ Công ty TNHH khai thác đá Bình Minh: Vị trí khai thác hiện nay cách 02 hộ dân gần nhất của thôn Thanh Bồng, xã Thanh Nghị khoảng 250m.

Đối với 03 Công ty (*Công ty Bắc Hà, Công ty Bình Minh, Công ty Trang Huy*): tháng 3 năm 2022 thực hiện Kết luận của Thường trực HĐND tỉnh tại Phiên họp thường kỳ tháng 02/2022 (*Văn bản số 502/UBND-NC, ngày 01/3/2022 của UBND tỉnh Hà Nam*), Sở Công Thương đã giám sát nổ mìn và thuê đơn vị đo rung chấn việc nổ mìn của 03 công ty. Kết quả các chỉ số nổ mìn không gây ảnh hưởng đến đời sống của nhân dân (*Sở Công Thương đã có Báo cáo số 357/BC-SCT ngày 15/3/2022*).

+ Tháng 4 năm 2023, qua giám sát đã phát hiện Công ty TNHH khoáng sản Trang Huy vi phạm quy chuẩn kỹ thuật an toàn trong quá trình sử dụng VLNCN. Tổ giám sát đã lập biên bản vi phạm, Thanh Tra Sở Công Thương đã xử phạt vi phạm hành chính đối với Công ty Trang Huy. Công ty đã chấp hành và cam kết thực hiện đúng qui chuẩn để đảm bảo an toàn.

1.2. Biện pháp quản lý, giám sát hoạt động VLNCN:

- Sở Công Thương, Tổ Giám sát hoạt động VLNCN sẽ tăng cường công tác kiểm tra, giám sát đột xuất những điểm nổ mìn, tập trung vào các vị trí gần khu dân cư và những khu vực cử tri có ý kiến phản ánh về tình trạng nổ mìn ảnh hưởng đến đời sống của nhân dân. Trường hợp cần thiết sẽ yêu cầu thực hiện đo để xác định giới hạn cho phép về chấn động đối với công trình của nhân dân gần vị trí nổ mìn.

- Nếu phát hiện các vi phạm sẽ xử lý hoặc kiến nghị xử lý nghiêm theo qui định.

- Phân công, chỉ đạo thành viên Tổ giám sát là Chủ tịch UBND cấp xã trong phạm vi quyền hạn của mình:

+ Chỉ đạo các bộ phận có liên quan niên yết công khai Giấy phép sử dụng VLNCN, lượng thuốc được sử dụng của các Công ty để cử tri cùng giám sát.

+ Nắm bắt tình hình, các ý kiến, kiến nghị của nhân dân để báo cáo kịp thời các vi phạm, các kiến nghị của cử tri về sử dụng vật liệu nổ công nghiệp thuộc địa bàn quản lý với Lãnh đạo tổ giám sát.

- Đề nghị các địa phương nơi có các doanh nghiệp hoạt động VLNCN chỉ đạo các đồng chí Trưởng thôn, tổ trưởng tổ dân phố phối hợp với các đoàn thể liên quan của địa phương tăng cường giám sát cộng đồng việc nổ mìn của các Công ty và phản ánh kịp thời các vi phạm (nếu có) đến Chủ tịch UBND cấp xã (thành viên tổ giám sát) để báo cáo Lãnh đạo tổ giám sát xử lý kịp thời.

2. Nội dung 2: Cử tri xã Tân Sơn, xã Thụy Lôi, huyện Kim Bảng đề nghị tỉnh xem xét chuyển hướng tuyến dự án đường điện 500kV đi qua địa bàn xã Tân Sơn (qua khu dân cư và trường học) để đảm bảo sức khỏe an toàn cho người dân và hoàn trả mặt sau khi thay đổi hướng tuyến đường điện 500kV đoạn chạy qua Thụy Lôi (đào ruộng của người dân làm cột điện và không sử dụng nữa).

Trả lời:

Dự án đường dây 500/220kV Nho Quan - Phủ Lý - Thường Tín trước đây đã được cơ quan có thẩm quyền chấp thuận hướng tuyến, phê duyệt và đã tiến hành triển khai thi công xây dựng. Tuy nhiên, đoạn qua địa bàn huyện Kim Bảng, trong đó có qua địa bàn xã Tân Sơn, xã Thụy Lôi đang thi công dở dang (cơ bản đang thi công phần móng cột) thì phải dừng lại vì hướng tuyến này khi thi công ảnh hưởng rất lớn đến quy hoạch các dự án khác theo quy hoạch chung huyện Kim Bảng. Từ bất cập trên, hiện nay UBND tỉnh, Tổng Công ty truyền tải điện Quốc gia (chủ đầu tư) và các cơ quan đơn vị liên quan đang khẩn trương nghiên cứu điều chỉnh lại hướng tuyến nhằm hạn chế thấp nhất ảnh hưởng của đường dây đến hoạt động phát triển kinh tế - xã hội và đời sống nhân dân nơi tuyến đường điện đi qua.

Đối với việc phá dỡ khối lượng đang thi công dở dang, hoàn trả mặt bằng tại các vị trí tuyến cũ sau điều chỉnh sẽ được thực hiện theo quy định.

Trên đây là nội dung báo cáo việc trả lời ý kiến, kiến nghị của cử tri với kỳ họp thường lệ giữa năm 2023, HĐND tỉnh khóa XIX. Sở Công Thương xin trân trọng báo cáo./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu: VT, QLNL.

GIÁM ĐỐC

Lê Nguyễn Ngọc